

Thông tin Quan trọng về cách mà Home Forward và tình hình Nhà ở của Quý vị có thể bị Tác động bởi các Hành động Gần đây của Chính quyền Liên bang

## ĐÓNG BĂNG NGUỒN TÀI TRỢ CỦA LIÊN BANG

Tính đến ngày 7 Tháng Hai, 2025, chính quyền liên bang đã thu hồi tài liệu mà đã khởi động đợt đóng băng nguồn tài trợ liên bang, và hai tòa án đã tạm thời ngừng đợt đóng băng này.

Home Forward hiện **KHÔNG** bị ảnh hưởng bởi các hành động gần đây nhằm đóng băng nguồn tài trợ liên bang và hiện đang nhận được nguồn quỹ cần thiết để vận hành cơ sở nhà ở và các chương trình của chúng tôi một cách bình thường.

## CÁC LỆNH HÀNH PHÁP

Home Forward không phải là một cơ quan liên bang và không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các Mệnh Hành pháp (EO) gần đây. Các Mệnh Hành pháp này ảnh hưởng đến các cơ quan liên bang như Bộ Gia Cư và Phát triển Đô thị (HUD). HUD cung cấp các quy tắc và nguồn quỹ cho nhiều cơ sở nhà ở và chương trình của Home Forward. Tính đến ngày 7 Tháng Hai, 2025, không có thay đổi nào ở HUD làm ảnh hưởng đến các hoạt động của Home Forward hay tình hình nhà ở của quý vị. Các thay đổi trong tương lai tại HUD có thể có tác động theo những cách mà chúng tôi chưa lường trước được.

## CAM KẾT CỦA HOME FORWARD

Home Forward cam kết duy trì tình trạng nhà ở ổn định cho quý vị. Chúng tôi **SẼ KHÔNG** đưa ra thay đổi nào đối với các hoạt động của chúng tôi mà sẽ tác động tiêu cực đến quý vị, trừ khi chúng tôi buộc phải làm vậy do có một thay đổi về luật hoặc bị mất nguồn tài trợ.

Home Forward cam kết duy trì cập nhật thông tin cho quý vị nếu bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến việc chúng tôi có thể duy trì tình trạng nhà ở ổn định cho quý vị tại [www.HomeForward.org](http://www.HomeForward.org).

## HÃY LÊN TIẾNG

Nếu quý vị có quan ngại về các hành động gần đây của chính quyền liên bang, quý vị có thể muốn chia sẻ những quan ngại đó với các viên chức dân cử của quý vị.

<https://www.congress.gov/members/find-your-member>

Home Forward Sẽ Tiếp tục Cung cấp Nhà ở cho Mọi Người  
Bất kể Tình trạng Nhập cư theo Luật pháp Quy định